

ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการพิทักษ์โลกกับโครงการ “Earth Hour” ณ ห้องอาหาร “นิช” โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ



โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระดับนานาชาติ “Earth Hour” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยลดไฟฟ้าจำนวนกว่า 6,000 ดวงบริเวณห้องอาหาร และโดยรอบของโรงแรมจะถูกหริ่งจนถึงปิดสนิทเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 20:30 – 21:30 น.

พร้อมกันนี้ทางโรงแรมยังได้จัดเตรียมช่วงเวลาพิเศษให้ทุกท่านได้ร่วมอิมเมอร์และดื่มสังสรรค์ไปกับเวลาแห่งการรักษโลกนี้ณห้องอาหาร “นิช” กับโปรโมชัน “Happy Earth Hour” ดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มสุดพิเศษที่เสิร์ฟฟรีเพิ่มอีกหนึ่งแก้วเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มในช่วงระหว่างเวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น. พบกับเมนูเครื่องดื่มค็อกเทลที่สะท้อนถึงความเป็น “เอเชีย” (Asian) และ “นอน-เอเชีย” (non-Asian) ได้เป็นอย่างดีเช่น “Asian beauty” ที่ผสมผสานระหว่างเบียร์ไทยกับ วอดก้าจากประเทศเวียดนาม ใส่กลิ่นลิ้นจี่ที่ให้ความหอมสดชื่นจากประเทศเวียดนาม (Vietnamese vodka, Kai Vietnamese lychee) รวมไปถึงดอกซากุระ และทับทิมที่แสดงถึงความเป็นเอเชียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี “Niche mojito” ที่มี

ส่วนผสมของเหล้ารัมและเครื่องดื่มอีกด้วย ส่วนเมนูค็อกเทลเด่นสไตล์นอน-เอเชียได้แก่ค็อกเทลสุดคลาสสิกรสนุ่มที่เสิร์ฟในสไตล์ของห้องอาหาร “นิช” โดยเฉพาะกับเมนู “Niche negroni” หัวใจหลักของค็อกเทลแก้วนี้คือเหล้าจิน (Beefeater 24 gin) กับคัมพารี (Campari) และ Antica formula ผสมด้วยเกรปฟรุ้ด เหล้าบิตเตอร์ (bitter) และเหล้าส้ม (blood orange liqueur) นอกจากนี้เครื่องดื่มที่เพิ่มความสดชื่นให้กับค่ำคืนแห่งการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานแล้วนั้น ทางทีมเซฟจากห้องอาหาร “นิช” ขอมอบอภินันทนาการสุดพิเศษด้วยการจัดเตรียมเมนูอาหารว่าง โดยแต่ละเมนูปราศจากการใช้แก๊ส และพลังงานในการปรุงอย่างสิ้นเชิงไว้ให้ทุกท่านได้รับประทานควบคู่ไปกับเครื่องดื่มค็อกเทลแสนอร่อยอีกด้วย เมนูของว่างประกอบไปด้วยปอเปียะผักสด มะม่วงหิมพานต์บดปั้นเป็นลูกกลม (cashew balls) เสิร์ฟพร้อมซอสโยเกิร์ตมะนาว ผักออร์แกนิกนานาชนิด บร็อคโคลี่สดกรอบและซอสถั่วมาพร้อมดื่มสังสรรค์ไปกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและสุดโรแมนติคจากการตกแต่งและประดับด้วยเทียนไขเพื่อให้แสงสว่างแทนการใช้หลอดไฟเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนของโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานได้อย่างน่าประทับใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โทร.02 162 9000หรือniche.siambangkok@kempinski.com

เกี่ยวกับโครงการ Earth Hour

โครงการEarth Hour เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550โดยกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) และมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือน มีนาคมของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้องค์กรธุรกิจและครัวเรือน รวมไปถึงภาครัฐ ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น

เกี่ยวกับโรงแรม“เคมปินสกี”

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440 ที่เป็นกลุ่มโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เพียบพร้อมไปด้วยการบริการที่เหนือระดับมี มาตรฐานในการต้อนรับด้วยความหรูหราในแบบที่ไม่ซ้ำใคร กลุ่มโรงแรมที่ทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงของเคมปินสกีในปัจจุบันมีมากกว่า 75ประเทศทั่วโลก รวมไปถึงเรสซิเดนส์สำหรับรองรับลูกค้าที่ต้องการพำนักในระยะยาวอีกกว่า30 ประเทศ และมีการวางแผนที่จะเปิดให้บริการในอนาคตกระจายทั่วทุกทวีปเช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย รวมไปถึงทวีปอเมริกาอีกด้วยโรงแรม “เคมปินสกี” ทั่วโลกถูกออกแบบและตกแต่งด้วยมรดกทางศิลปะและ วัฒนธรรมอันสวยงามของแต่ละประเทศที่ตั้งอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นเหนือกว่าที่ อื่นใด โดยยังคงรักษาความสมดุลย์ของสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองและสถานที่นั้นๆ เน้นการบริการที่แตกต่างได้ อย่างน่าประทับใจ โรงแรม “เคมปินสกี” ยังเป็นหนึ่งในเครือพันธมิตรของกลุ่มโรงแรมอิสระทั่วโลก จี เอช เอ (GHA) หรือโกลบอล ไฮเทล อัลลายแอนซ์ (Global Hotel Alliance)อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:

ปรีฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธันย์ชนก บุญแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
parichat.devahastin@kempinski.com tanchanok.boonsang@kempinski.com

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ

991/9 ถนน พระรามที่ 1เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-162-9000แฟกซ์: 02-162-9009

kempinski.com/bangkok